

รายชื่อผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล /พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

การประชุมพนักงานส่วนตำบล วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวินัย เทพศร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	วินัย เทพศร	
2	นายชูชาติ เดชโยธิน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	ชูชาติ เดชโยธิน	
3	นายสุกัน แก้วภาพ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	สุกัน แก้วภาพ	
4	นายไวพจน์ คำด้วง	เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	ไวพจน์ คำด้วง	
5	นายอานันท์ ลุนทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	อานันท์ ลุนทอง	
6	นายชัยวัฒน์ กัลยากุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัยวัฒน์ กัลยากุล	
7	นางวีไลวรรณ ปุณขันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	วีไลวรรณ ปุณขันธ์	
8	นางสาวอาภาสิริ ชามะรัตน์	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	อาภาสิริ ชามะรัตน์	
9	นางสาวดาวสวรรค์ บ่อแตน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ดาวสวรรค์ บ่อแตน	
10	จำเอกปริชาวุธ คันธี	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปริชาวุธ คันธี	
11	นางสาวสรินทร์ ป้อขำนิ	นักพัฒนาชุมชน	สรินทร์ ป้อขำนิ	
12	นางสาวชลธิชา ชาวตร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ชลธิชา ชาวตร	
13	นางสาวอารีรัตน์ ยศพล	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	อารีรัตน์ ยศพล	
14	นางสาวพิชญภา ก้อนทอง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	พิชญภา ก้อนทอง	
15	นางวรพรรณ รัตนประเสริฐ	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	วรพรรณ รัตนประเสริฐ	
16	นางนลินญา ทองคำ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	นลินญา ทองคำ	
17	นางสาววัลยา จำปาทอง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	วัลยา จำปาทอง	
18	นายนรินทร์ คำแสง	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	นรินทร์ คำแสง	
19	นายเฉลิมพล บุตรดี	ผู้ช่วยช่างโยธา	เฉลิมพล บุตรดี	
20	นายไพโรจน์ คำริมา	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	ไพโรจน์ คำริมา	
21	นายเสถียร สุนมา	พนักงานประจำรถขยะ	เสถียร สุนมา	
22	นายบุญเลิศ ภูมิ	พนักงานประจำรถขยะ	บุญเลิศ ภูมิ	
23	นางสาวรุ่งทิพย์ แก่นจันทร์	ครูผู้ดูแลเด็ก	รุ่งทิพย์ แก่นจันทร์	
24	นางสาวสมหมาย พงษ์โภชน์	ครูผู้ดูแลเด็ก	สมหมาย พงษ์โภชน์	
25	นางสุภาพร ก้วพิสมัย	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	สุภาพร ก้วพิสมัย	
26	นางสาวชิตริตา คำภูแก้ว	ครูผู้ดูแลเด็ก	ชิตริตา คำภูแก้ว	
27	นางสาวยุพानी คำภูแก้ว	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	ยุพानी คำภูแก้ว	
28	นางวิราภรณ์ ศรีมุงคุณ	ครูผู้ดูแลเด็ก	วิราภรณ์ ศรีมุงคุณ	
29	นางปิยนุช นามโส	ครูผู้ดูแลเด็ก	ปิยนุช นามโส	
30	นางสาวสุชานันท์ จันดี	ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สุชานันท์ จันดี	
31	นางสาวริศรา พรสุวรรณ	ครูผู้ดูแลเด็ก	ริศรา พรสุวรรณ	
32	นางสาวอิติมา จันทรมณี	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	อิติมา จันทรมณี	
33	นายธวัชชัย วาริรัตน์	พนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงาน	ธวัชชัย วาริรัตน์	
34	นางสวรรค์ กองทอง	แม่บ้าน	สวรรค์ กองทอง	

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
35	นายธงชัย ชันทอง	พนักงานจดมาตรวัดน้ำ	ธงชัย ชันทอง	
36	นางสาวจิราพร สุวรรณแสง	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	จิราพร สุวรรณแสง	
37	นางสาวรัชพร ตีมัน	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	รัชพร ตีมัน	
38	นางสาวรัชดาภรณ์ คำด้วง	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	รัชดาภรณ์ คำด้วง	
39	นายเจนณรงค์ ชันทะ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	เจนณรงค์ ชันทะ	
40	นายพายุ แก้วกาฬ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พายุ แก้วกาฬ	
41	นางสาวทัศนีย์วรรณ แผงพุทธ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	ทัศนีย์วรรณ แผงพุทธ	
42	นายวัชรพงษ์ มูลหาร	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	วัชรพงษ์ มูลหาร	
43	นายเกรียงไกร มะยา	นักการภารโรง	เกรียงไกร มะยา	
44	นางสาวนิตยา บุญเที่ยง	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	นิตยา บุญเที่ยง	
45	นายจรัญ ปิงแก้ว	พนักงานผลิตน้ำประปา	จรัญ ปิงแก้ว	
46	นางสาวรารวรรณ เกียรติเจริญศิริ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	รารวรรณ เกียรติเจริญศิริ	
47	น.ส.สุนันท์ บ่อแตน	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	สุนันท์ บ่อแตน	
48	นางสาวณัฐริกา ทองวาส	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ณัฐริกา ทองวาส	
49	นางสาวพรธีรา คำภูแก้ว	พนักงานจ้างเหมาทั่วไป	พรธีรา คำภูแก้ว	
50	นางสาวเพลินทิพย์ ภาเกา	พนักงานจ้างเหมาทั่วไป	เพลินทิพย์ ภาเกา	
51	นายชาติรี เปาะสระเกษ	พนักงานจ้างเหมาทั่วไป	ชาติรี เปาะสระเกษ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวินัย เทพธร ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกคนและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการที่ต้องมาร่วมกันประชุมในครั้งนี้

๑) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงได้มีกิจกรรมหลายอย่างที่ได้ทำร่วมกันมา เช่น กิจกรรมการทำความสะอาดวัด การทำความสะอาดตามหมู่บ้าน ซึ่งร่วมกับทางชาวบ้าน ได้รับความร่วมมือกับทางชาวบ้านได้เป็นอย่างดี และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้สูญเสียบุคลากรที่สำคัญไป คือท่านปลัดบรรจง พวกขุนทด เนื่องจากท่านป่วยด้วยโรคประจำตัวจึงทำให้ทางเราได้สูญเสียไป จึงขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

๓) การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ขอให้ทุกกองดำเนินงานตามหน้าที่ของท่านให้เรียบร้อย ที่ผ่านมามากท่านก็ได้ทำเต็มที่และทำได้ดีที่สุดแล้ว ก็ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

ที่ประชุม รับทราบ

นายวินัย เทพธร เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดให้ท่านรองปลัดได้ชี้แจงครับ

//นายอานันท์...

นายอานันท์ ลุนทอง

เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ ชัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อดต.คำด้วง เราได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุกปี เป็นตัวชี้วัดใน แบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล(OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เราได้ประเมินจากผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งผลการประเมิน อดต.คำด้วง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ และในเกณฑ์ผ่าน ๘๕ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เราจะต้องผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนน ให้ได้ พวกเราต้องช่วยกัน ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน จะอยู่ ในแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียที่เราได้ ตอบแบบสอบถามในแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) จากผล การประเมิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่มาก เช่น เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ และ การใช้งบประมาณ ความเสี่ยงน้อย เช่น การปฏิบัติหน้าที่วันนี้ มี การประชุมประจำเดือน จึงขอสร้าง ความเข้าใจให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างทุกคน ได้รับทราบ ๑. เรื่องการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ อดต.คำด้วง เราได้มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปแล้ว รวมทั้งแนวทางการ ยืม ทรัพย์สินครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนต่างๆ แต่ที่ผ่านมาพวกเราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจไม่มีใครคอย ควบคุมตรวจสอบ จึงไม่ค่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางที่ กำหนด นับแต่บัดนี้ ไปขอให้พวกเราได้ทำ ความเข้าใจในการการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะสำเนาประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางการใช้รถการยืมครุภัณฑ์วัสดุคงทนต่างๆ ให้ทุกกองทราบ ๒. การใช้งบประมาณ ทุก วันนี้ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ ตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดการทุจริตก็ น้อย แต่ก็มีความเสี่ยง อยู่มากที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงิน การ จัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงที่ จะเกิดการทุจริต ๓. การ ปฏิบัติหน้าที่ ทุกวันนี้ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการช่วย ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ การที่จะมีการเรียกรับเงิน ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ของผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต คงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้น โอกาสเกิด การทุจริตมีน้อย ขอให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ไม่เรียกรับ เงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด หรือ การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อ ราชการ หากเราทุกคนให้ความร่วมมือ ถือประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติตามที่ ระเบียบกฎหมายกำหนด โอกาสที่จะเกิดการทุจริตในอดต.คำด้วงก็จะน้อย ลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้

นายวินัย เทพศร

มีท่านใดมีความคิดเห็นอย่างอื่นหรือไม่

นางวิไลวรรณ ปุณชันธ์

ทางเราจะทำงานให้เต็มทีคะ และจะคอยดูเรื่องพัสดุอย่างเข้มงวดคะ

นายวินัย เทพศร

มีท่านใดมีความคิดเห็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ดาวสวรรค์ บ่อแตน ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวดาวสวรรค์ บ่อแตน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) อานันท์ ลุนทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอานันท์ ลุนทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง



